

# CÁN BỘ GẦN DÂN VÀ NÊU GƯƠNG ở “Thủ đô Kháng chiến”

LƯU LY

*Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Tuyên Quang và tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng - “Thủ đô Khu Giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”, Tuyên Quang đã có nhiều chủ trương, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, đưa tình thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, diện mạo từ đô thị tới nông thôn được khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao.*

## **Quê hương cách mạng “tự soi, tự sửa”**

Tuyên Quang là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, có vị trí chiến lược quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ khi có Đảng, Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang một lòng một dạ sắt son theo Đảng, xây dựng phong trào, phát triển, củng cố cơ sở cách mạng vững chắc; tiến hành thắng lợi cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cấp xã, cấp châu đầu tiên trong cả nước.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lịch sử giao phó cho Tuyên Quang sứ mệnh là “Thủ đô Kháng chiến”, căn cứ địa quan trọng của cả nước. Vùng đất địa linh hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, có dân tốt, cơ sở cách mạng tốt, địa hình tốt này suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến đã cùng các tỉnh vùng Chiến khu Việt Bắc làm tròn nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Những năm tháng chiến tranh chống đế quốc Mỹ, cán bộ, đảng viên của tỉnh gương

mẫu, đi đầu trong sản xuất và tham gia chiến đấu, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là sau 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, đề cao vai trò, trách nhiệm, tinh tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên để tạo nên sự đổi thay rõ rệt trên quê hương cách mạng.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Tỉnh ủy Tuyên Quang rất chú trọng công tác cán bộ, khâu “then chốt” của “then chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, coi đây là cái “gốc” của mọi công việc, là nhân tố để đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Những năm qua, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy luôn chú trọng triển khai công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống

chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trọng tâm là tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2016-2021, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, 100% tổ chức đảng, đảng viên đăng ký làm theo Bác Hồ. BTV Tỉnh ủy chỉ đạo chú trọng xây dựng và nhân rộng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học và làm theo Bác. Trong giai đoạn 2006-2020 đã có 4.242 tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 24 cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Năm 2021, tỉnh tổ chức vinh danh “10 công dân tiêu biểu” nhằm khuyến khích, động viên, đồng thời tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong cộng đồng.

Việc học tập và làm theo Bác được lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cả những chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó, đã có hàng nghìn km đường bê tông nông thôn, gần 1.000 nhà văn hóa thôn được xây mới. Tuyên Quang từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp trong xây dựng nông thôn mới, thì đến nay trung bình các xã đã đạt 15 tiêu chí/xã. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhất, việc học và làm theo Bác vẫn tiếp tục được lan tỏa. Hình ảnh những người lính thầm lặng đứng canh chốt trực ngày đêm, những y bác sỹ điều

trị, phục vụ tại các khu vực cách ly, người dân quyên góp ủng hộ từng quả trứng, mớ rau, bao gạo cho công tác chống dịch khiến chúng ta thật sự xúc động. Ngay cả những người dân huyện vùng cao Lâm Bình vốn còn rất khó khăn cũng đã góp hàng chục tấn nông sản để chia sẻ khó khăn với người dân Thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Từ năm 2016, BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch và lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”. Năm 2017, 2018, tỉnh lựa chọn nội dung đột phá là “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. Năm 2019 là “Phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ” và năm 2020 là “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” và “Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính”.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp nên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hết năm 2020, toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trên 37,9%), các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện và nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc...

### **Cán bộ “Gần dân để kết nối vạn dân”**

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có hơn 88 vạn dân, 22 dân tộc cùng sinh sống. Đảng bộ tỉnh gồm 10 đảng bộ trực thuộc, 451 TCCSĐ, hơn 3.000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 57.490 đảng viên. BTV Tỉnh ủy xác định việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ,

đảng viên là điều quan trọng. Tỉnh đã ban hành Quy định thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ủy viên BTV cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cụ thể hóa thông qua thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện “đặt hàng” công việc với các giám đốc sở, bí thư huyện ủy và chủ tịch UBND huyện, tập trung vào việc lớn, việc khó, những điểm nghẽn, nhất là những bức xúc, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư...

Ngoài ra, việc thực hiện lựa chọn đăng ký nội dung đột phá sẽ xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong giai đoạn 2016-2021, Tuyên Quang có 19.835 lượt tổ chức đảng đăng ký nội dung đột phá học và làm theo Bác; có trên 284.050 lượt đảng viên đăng ký việc cụ thể làm theo. Đăng ký làm theo Bác của tập thể, cá nhân gắn với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, xây dựng các mô hình tiêu biểu, lấy đó làm một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục giao 244 việc đột phá, đổi mới cho 76 đồng chí cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý; giao 219 việc cho 65 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý còn lại. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng và thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh giao 731 việc đột phá, đổi mới cho 565 cán bộ theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ.

Thực tiễn đã chứng minh việc “Đăng ký và giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ” đã tạo điều kiện thúc đẩy đội ngũ cán bộ phát huy được tính năng động, bản lĩnh và nâng cao

năng lực của cán bộ trong công tác lãnh đạo, điều hành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo môi trường và động lực để cán bộ phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo được lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Bên cạnh đó, tỉnh luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện, sở, ngành, cán bộ trẻ. Quan tâm thực hiện luân chuyển, điều động để đào tạo cán bộ, trong đó có biệt phái cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển, quy hoạch cấp phó ngành đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh về xã công tác. Giai đoạn 2017-2020 tỉnh đã biệt phái 17 cán bộ trẻ về 17 xã công tác.

Tỉnh cũng chú trọng phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số là cấp ủy viên các cấp đều đạt và vượt quy định của Trung ương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hành tư tưởng “gần dân, trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh ban hành Quy định số 18-QĐi/TU ngày 5-10-2018 về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư nơi cư trú.

Thời gian qua, đã có hàng nghìn lượt các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ nơi được phân công phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư

nơi cư trú; có trên 6.570 lượt cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động tại 1.100 lượt thôn, tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh, từ đó khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên xa rời nhân dân, xa rời cơ sở, củng cố mối quan hệ mật thiết và niềm tin giữa Nhân dân với Đảng.

## Khát vọng phát triển

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện khát vọng đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ, nhóm giải pháp sau:

*Một là*, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là thực hiện chuyên đề của tinh giai đoạn 2021-2025 “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Tuyên Quang có nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; môi trường xanh - sạch - đẹp; kinh

tế phát triển nhanh, bền vững”.

*Hai là*, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, tiếp tục thực hiện tốt công tác củng cố, xây dựng TCCSĐ và đảng viên, công tác dân vận, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đơn vị, tổ chức nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

*Ba là*, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tự phê bình và phê bình với tinh thần nghiêm túc, tự giác, thẳng thắn, xây dựng, “tự soi, tự sửa”. Tích cực nhân rộng, lan tỏa những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín, quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

*Bốn là*, đánh giá, rút kinh nghiệm, duy trì việc định kỳ cán bộ đi cơ sở cùng lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhân dân. Tiếp tục mở rộng đặt hàng, giao nhiệm vụ đột phá, đổi mới cho cán bộ thuộc diện cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện quản lý. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt lời căn dặn của Bác: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh” □

## ĐỂ TỪ CHỨC TRỞ THÀNH...

(Tiếp theo trang 35)

và thiết thực của những cán bộ lãnh đạo, quản lý có liêm sỉ, trọng danh dự và dám chịu trách nhiệm đối với sự nghiệp của Đảng và đất nước.

Để từ chức trở thành một nét văn hóa, thể hiện sự văn minh, lương tâm, trách nhiệm của một người cán bộ, đảng viên, cần thay đổi nhận thức của xã hội về vấn đề này, xem đó

là một hoạt động thực thi công vụ bình thường. Đây là những bước khởi đầu cho một cách làm mới không chỉ khiến từ chức trở thành “lẽ thường” trong hoạt động của hệ thống chính trị, mà quan trọng hơn là góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển nhanh và bền vững □